



Sci-News

จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ประจำเดือน กันยายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องประชุมที่-เร็กซ์) อาคารจุฬารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ในด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” และ “เทคนิคการจัดทำเครื่องมือ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาเป็นวิทยากรและผู้นำเสวนา



คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Big Cleaning day

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ Big Cleaning day โดยมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ช่วยกันพัฒนาบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์





คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ (สไต - รา) อาคารจุฬารภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการบริหารงานที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคณะฯ และรับฟังการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้บริหารและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคมราชินี

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคมราชินี ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙ รอบ



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับภูมิภาคเขตภาคเหนือตอนบน โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเผยแพร่ผลงาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมหลายประเภท อาทิเช่น พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ นิทรรศการจาก หน่วยงานภายในและภายนอก การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยการจัดงานนั้นจะมีไปถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิธีมอบเหรียญเรียนดี และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจุฬารามณ์



โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยมีนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และคณะครูจำนวน ๕๖ คน คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับและแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร และการแนะนำวิธีการเข้าศึกษาต่อ โดย คุณพิชญดา พงษ์พานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป



คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ (ห้องที่เร็กซ์) อาคารจุฬารามณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยการบรรยายของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

